

“วันแม่”

อ.ธงชัย ประดัมชานนุรัตน์

คิดเทียบ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดงานพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ติดต่อกันมาทุกปี แต่ในปี 1994 ที่ผ่านมาเป็นวาระพิเศษฉลองครบรอบ 120 ปี ของโรงเรียนจึงมีการจัดงานฉลองวันแม่ถึง 4 งาน 4 ระดับ คือ ระดับเด็กอนุบาล, ระดับประถม, ระดับมัธยม และระดับผู้ปกครองกับครู ทุก ๆ รอบจะมีการสดุดี และถวายพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถควบคู่ไปกับการสดุดีเทิดพระคุณแม่ด้วย

“ปีนี้เราฉลองใหญ่เป็นพิเศษ มีถึง 12 งาน เรียกว่า เดือนละ 1 งานเป็นอย่างน้อย” อาจารย์ฉันทนา เทือกสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขึ้น

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันแม่ ปีนี้เราฉลองกันเป็นพิเศษ” อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ อาจารย์ใหญ่เสริมขึ้น

“ในงานสดุดีเทิดพระคุณแม่ปีนี้ เราเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในแต่ละรอบ แต่รอบที่เด็ดที่สุดคือ รอบที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นผู้จัด ที่เราเชิญนักพูดอย่าง คุณพนม ปิเจริญซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนวัฒนาฯ คนหนึ่ง มาร่วมอภิปรายกับเด็กนักเรียนบรรยายกาศจึงสนุกสนานเป็นกันเอง และได้เห็นภาพพระคุณของแม่ของพวกนักเรียนจริง ๆ ทำให้พวกเราต้องหัวเราะกlingทั้งน้ำตาทีเดียว” คุณประณม ถาวรเวช ประธานจัดงานกล่าวขึ้น

“นี่ยังไม่นับเพลงพิเศษไพเราะ ๆ และรีวิวประกอบเพลงที่เด็กนักเรียนระดับต่าง ๆ มาร้องรำทำเพลงกันอย่างเต็มที่ในแต่ละรอบ ขนาดรายการทีวี “คำตอบชีวิต” และรายการอื่น ๆ ยังมาถ่ายทำไปออกอากาศเลย” อาจารย์ปราวณี ณ นคร ช่วยเสริมขึ้น

“อย่างไรก็ตาม สิ่งประทับใจที่สุด จนน้ำตาของทุกคนหลั่งออกมาอย่างไม่อาจข่มกลั้นไว้ได้ก็คือ ในช่วงเวลาที่ลูก ๆ ทุกคน นำเอาการ์ดถวายพรคุณแม่กับพวงมาลัยเล็ก ๆ ไปกราบตักคุณแม่ทั้งหลายที่มาร่วมงาน เพราะสำหรับคุณแม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่นี้เป็นครั้งแรกที่ลูกของตนมากราบขอพรคุณแม่ในความเป็นแม่ของพวกเขา ดินันเห็นแม่ลูกกอดกันตัวกลมไปหมดเลย ซึ่งจริง ๆ ” อาจารย์ฉันทนา ผู้อำนวยการกล่าวตบท้าย

คิดซ้ำ

ครับ! ภาพที่เห็นยังทำให้ผมขนลุกชู่อยู่เสมอ เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็น ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และซาบซึ้งเช่นนั้นในวันแม่

แม้แต่ภรรยาของผมเองยังซึ้งจนซึมไปเลย เมื่อลูกสาวคนเก่งบรรจงชুমแต่งคำพรรณนาถึงพระคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษ จนได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง

บทเพลงที่ซึ่งกินใจดังกังวานรอบแล้วรอบเล่า จากน้ำเสียงของเด็ก ๆ ที่น่ารักไร้เดียงสา

“แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อขังนอนเปล แม่เราเฝ้าโอบอุ้มกอดลูกร้อนนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอแม่ถนอม แม่ผ่าฝอยนมขอมเกิดจากรักลูกปกป้องดวงใจ เต็บโตโอเล็กจนใหญ่ นี้แหละหนาอะไรมิใช่ไคหนาพระค่าน้ำนม

ควรคิดพินิจให้ดี

ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม โอว่าแม่เจ้า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน ไร่เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้านมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ย”

(คำร้อง-ทำนอง: ไพบุลย์ บุตรจันทร์)

บทเพลงนี้ทำให้ผมหวนระลึกไปถึงวัยเด็กที่ยังดื่มนมจากอกแม่ ทำให้จิตใจรู้สึกปั่นป่วนอย่างบอกไม่ถูก เมื่อคิดถึงคุณของแม่

ทำให้ต้องนั่งไตร่ตรองอย่างหนักว่า เราซึ่งเป็นผู้นำคริสเตียนได้ตอบแทนพระคุณของแม่บ้างแล้วหรือยัง? ขนาดคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ตระหนักและยอมรับว่า พระเจ้าคือพระผู้สร้างพวกเขา ยังรู้จักเลียงคумารดาหรือบิดาของตน

แล้วเราพวกที่กล่าวอ้างว่า เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทำดียิ่งกว่านั้นอีกหรือ? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่ได้ชื่อว่า “เป็นผู้นำ”

อาจารย์เปาโลก็เคยตักเตือนไว้แล้วว่า...

“ถ้าแม่ผู้ใดได้เลียงควงศัญชาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8)

วันนี้ เราได้ทดแทนพระคุณของคุณแม่ของเราแล้วหรือยัง? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีปัญหาหัวใจอย่างเดียวกับผม นั่นคือ...เคยถูกแม่ไล่ออกจากบ้าน เพราะมาเชื่อพระเยซูคริสต์ ผมเลยออกจากบ้าน

ทันทีที่เรียนจบการศึกษา และจากนั้นเกือบ 20 ปีก็ไม่ได้เข้าบ้านนั้นอีกเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรง
เตือนสติด้วยพระวจนะของพระองค์เสมอ

ในที่สุด คุณแม่ของเราก็เพิ่งมาต้อนรับพระเยซูคริสต์ ในวัย 80 ปีเศษ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
โดยมีสมาชิกที่แสนดีในคริสตจักรของผมคอยติดตามเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และผมเพิ่งจะได้ตอบแทน
พระคุณของท่านในยามที่ท่านชรา และเข้ามาสู่ครอบครัวของพระคริสต์ ตอนนั้นปลายชีวิตนี้เอง!

เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนหนึ่ง เขียนไว้ว่าคิดว่า..

“แม่ คือ ผู้ให้กำเนิดเกิดลูกมา

แม่ คือ ผู้เมตตาแก่ลูกนี้

แม่ คือ ผู้สอนลูกทำแต่ความดี

แม่ คือ ผู้ที่ลูกนี้ควรแทนคุณ”

เด็กอะไรไม่รู้เก่งจริง ๆ แต่งได้เนื้อหาใจความดี นี่ถ้าคุณแม่ของเธอไม่ได้ช่วยแต่งให้ละก็..
อนาคตของหนูน้อยคงไปได้ไกลแน่ ๆ

คริสตจักรของคุณและผม ก็อาจเอาแนวความคิดเรื่อง “วันแม่” ดังกล่าวมาลองปฏิบัติดู

นมัสการ วันแม่

คริสตจักรอาจกำหนดให้วันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งเป็นวันแม่แล้วเชิญบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเข้า
ร่วมการนมัสการในเช้าวันนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก (ถ้าเป็นไปได้ให้ครบทุกคน)

สดุดีแม่

จากนั้นคริสตจักรก็เลือกคุณลูกบางคนให้เป็นตัวแทนขึ้นมากล่าว สดุดีพระคุณแม่ (อาจเป็นเด็ก
และ/หรือ ผู้ใหญ่ก็ได้)

การแสดงเพื่อแม่

ตามด้วยการแสดงที่อาจจะเป็นการร้องเพลง มีรีวิว หรือการเต้น หรือลีลาประกอบเพลง หรือ
รวมถึงการแสดงละครสะท้อนให้เห็นความรัก และความเสียสละของคุณแม่

ร้อยกรองแด่แม่

บางที่อาจมีการอ่านบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งที่ไปคัดเลือกจากที่อื่นมาหรือเป็น
ผลงานของสมาชิกในคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นฝีมือการเขียนของพวกเขา ลูก ๆ ด้วยละก็ยิ่งดี จะ
เป็นที่ประทับใจแก่บรรดาเหล่าคุณแม่เป็นที่สุด

พวงมาลัยให้แม่

และถ้าจะให้ซาบซึ้งกันยิ่ง ๆ ขึ้นก็อาจทำอย่างที่โรงเรียนวัฒนาฯ กระทำก็ได้ นั่นคือ แจกดอกไม้ หรือมาลัยพวงเล็กไว้ให้เหล่าคุณลูกทั้งหลาย โดยให้มีช่วงเวลาที่คริสตจักรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำพวงดอกไม้ดังกล่าวไปมอบให้คุณแม่ พร้อมกัมกรางาม ๆ ที่ตักส่วนจะมีการ์ด หรือซองอะไรตามไปด้วยหรือไม่ นั่นก็แล้วแต่สมัครใจ

อธิษฐานกับแม่

ถ้าลูกเป็นคริสเตียน ในช่วงนี้อาจขออนุญาตคุณแม่อธิษฐานให้คุณแม่ ณ ที่ที่คุณแม่นั่งอยู่เลย แต่ถ้าคุณแม่ก็เป็นคริสเตียนด้วยก็อาจให้เป็นการอธิษฐานร่วมกันเพื่อกันและกันเลยก็ยิ่งดี!

ธรรมบรรยายเรื่องแม่

ในการนมัสการ “วันแม่” นี้ ผู้เทศนา ก็ควรที่จะเทศน์เรื่องเกี่ยวกับ “แม่” จะเน้นพระคุณของแม่ก็ได้ หรือจะเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของแม่ก็ได้ หรือจะชี้แนะวิธีให้ลูกตอบแทนพระคุณของแม่ก็ได้ ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงดูทั้งฝ่ายกาย จิต และวิญญาณด้วย

เพลงสรรเสริญแม่

ส่วนเพลงที่ร้องในการนมัสการก็อาจจะผสมผสาน ทั้งเพลงนมัสการพระเจ้าที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว กับเพลงที่แต่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับแม่ หรือประยุกต์ดัดแปลงเพลงทั่วไปที่มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการนมัสการวันนั้นก็ได้

คุณแม่ดีเด่น

ยิ่งกว่านั้น ถ้าคริสตจักรเห็นว่าคุณแม่ คนใดมีผลงานเป็นเลิศในเรื่องความเป็นแม่ ชนิดที่ใคร ๆ ก็ยอมรับโดยคุณก็ อาจมีพิธีมอบรางวัล “คุณแม่ตัวอย่าง” ประจำปี พร้อมมีของขวัญหรือรางวัลให้เป็นที่สนุกสนานพร้อมประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการในคริสตจักร ทั้งทางโปสเตอร์ และสูจิบัตรโบสถ์ก็ยิ่งดี

ถวายทรัพย์เพื่อแม่มาย

ถ้ามีการถวายทรัพย์พิเศษด้วยก็อาจจะนำมาจัดซื้อของใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย โดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นมาย และยากจน! เพราะคุณแม่ (มาย) เหล่านี้จะอยู่รอดได้ก็โดยอาศัยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางสมาชิกคนอื่น ๆ ในคริสตจักรเท่านั้น อย่างที่อาจารย์เปาโล กล่าวไว้ว่า

“ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ฝ่ายไรที่พึ่งและอยู่แต่ลำพังผู้เดียวนั้นก็ยอมมอบความหวังไว้กับพระเจ้า และวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาด” (1 ทิโมธี 5:5)

และ “ซัมมะที่บริสุทธิ์ไว้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเย็บเย็บเด็ก กำพรว้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27)

อธิษฐานเพื่อคุณแม่

ปิดท้ายรายการนมัสการก็อาจจะมีการอธิษฐานเพื่อคุณแม่แต่ละคน โดยขอให้พระเจ้าประทาน สุขภาพพลานามัยที่ดี และจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแก่เหล่าคุณแม่ในโบสถ์

อาหารสำหรับคุณแม่

จากนั้นก็จะมีอาหารมื้อพิเศษ ที่จัดไว้ให้คุณแม่ทั้งหลาย โดยมีป้ายต้อนรับหรือสคูดีคุณแม่ติด อยู่ พร้อมเค้กที่บรรจงประดิษฐ์ประดอยตกแต่งให้คุณแม่โดยเฉพาะ!

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้ คริสตจักรของคุณอยากจะทำอะไรอีกให้เอ็กเกริก และ ประทับใจยิ่งกว่านี้ ก็คงไม่มีใครว่า?

จริงไหม?